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พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวกรณีที่มีข้อเสนอให้มีการติดกล้องวงจรปิด หรือ
CCTV ในห้องเรียน เพื่อดูวิธีการสอนของครู รวมถึงเสนอให้มีการจัดทดสอบความรู้ของครู อาทิ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ว่าทั้งสองเรื่องนี้ไม่ทราบว่าเป็นความคิดของใคร
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครมาหารือกับตนเลย แต่เท่าที่ติดตาม
ทราบเพียงว่าเป็นข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าหากมีการเสนอให้ติดกล้อง CCTV ในห้องเรียนจริงๆ
ตนคิดว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่า หรือแม้แต่การให้ครูสอบโอเน็ต
เข้าใจว่าผู้ที่เสนออาจต้องการช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าครูมีความรู้พอที่จะสอนเด็กหรือไม่
แต่โดยหลักการแล้วมีวิธีการประเมินครูที่หลากหลายรูปแบบอยู่แล้ว
และตนก็ย้ำเสนอมาว่าให้ดูที่ผลสัมฤทธิ์ของเด็กและวิธีการสอนของครูก็มีหลากหลายวิธีเช่นกัน

ต่อข้อถามว่า การติดกล้อง CCTV ในห้องเรียนจะถูกมองว่าเป็นการจับผิดครูหรือไม่
รมว.ศึกษาธิการกล่าวว่า เข้าใจว่าข้อเสนอทั้งสองเรื่องคงเป็นความตั้งใจที่จะประเมินครู
ซึ่งการประเมินก็มีหลายรูปแบบ สิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายและเป็นหัวใจของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
การลดการประเมินของครูลง และต้องตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพการศึกษาให้ได้ ส่วนที่มองว่าการติดตั้งกล้อง
CCTV ในห้องเรียนจะช่วยเรื่องความปลอดภัยของเด็กนั้น ตนยังคงเชื่อมั่นในครูว่ามีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่
แต่ที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่ทำให้ครูแกว่งไปบ้าง ซึ่งตนก็พยายามช่วยลดความแกว่ง โดยคิดว่าครูกว่าร้อยละ 90
มีความตั้งใจและพร้อมเป็นครูที่ดี แต่ในคนหมู่มากอาจจะมีร้อยละ 10 ที่อาจพลาดพลั้งไปบ้าง แต่ก็ถือว่าไม่มากนัก
และเมื่อครูหลุดทีไรก็สำนึกได้และไม่ค่อยเกิดซ้ำ.
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